
การประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลเพิม่พนูทรพัย์ 
สมัยวิสามญั  สมยัที ่1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2559   

วันพฤหสับดีที ่ 22  กนัยายน  2559   เวลา ๑3.3๐ น. 
ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพิม่พนูทรพัย์ 

**************************************** 

ผูม้าประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นางนวลอนงค์  ถวาย ประธานสภา อบต. นวลอนงค์  ถวาย 
2. นายโสภณ  บุญสุข รองประธานสภา อบต. โสภณ  บุญสุข 
3. พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์ เลขานุการสภา อบต. วารินทร์  รักสวัสดิ์ 
4. นายบุญเลิศ  ด ากุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บุญเลิศ  ด ากุล 
5. นายพรชัย  ท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พรชัย  ท่าชี 
6. นายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ทวี  เทียมกุล 
7. นายปรีชา  มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ปรีชา  มณีวรรณ 
8. นายยงยุทธ  ทองท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ยงยุทธ  ทองท่าชี 
9. นางจุฑามาศ  แก้วพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จุฑามาศ  แก้วพวง 

10. นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 
11. นายเชาวลิต  แจ้งมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เชาวลิต  แจ้งมณี 

 
ผู้ไม่มาประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นายสุมิต  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - 

 
ผูท้ีล่าประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นางกาญจนา  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - 

 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นายสุนทร  สุขเจริญ นายก อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ สุนทร  สุขเจริญ 
2. นายสัมพันธ์  มากขนอน รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ สัมพันธ์  มากขนอน 
  /ผูเ้ขา้รว่มประชุม (ต่อ) ..... 
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ผูเ้ขา้รว่มประชุม (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
3. นางสาวนัยนา  รสจันทร์ เลขานุการนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นัยนา  รสจันทร์ 
4. ร.ต.ต.มานพ  เทียมมนู หัวหน้าศูนย์บริการประชาชนต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ 
มานพ  เทียมมนู 

5. นายสายชล  พิทักษ์ นายช่างโยธารักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองช่าง 

สายชล  พิทักษ์ 

6. นางละออ  ภู่ข า   หัวหน้าส านักปลัด ละออ  ภู่ข า 
7. นางสาวพัชรี  ชูเพ็ชร ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรี  ชูเพ็ชร 
8. นางกวินนา  พัฒน์มาก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กวินนา  พัฒน์มาก 
9. นางสาวจุรีพร  มากขนอน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จุรีพร  มากขนอน 

10. นายสิทธิชัย  พุฒทอง พนักงานจ้างทั่วไป สิทธิชัย  พุฒทอง 
 
เริ่มประชมุเวลา  ๑3.30 น. 
   
พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ อบต. ทุกท่านเข้าประชุมครับ 
   วันนี้ เป็ นการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์            

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 และตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)         
พ.ศ.2552  มาตรา 56  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์เข้าประชุม  จ านวน 10 ท่าน  
จาก 12 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

          ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์จะเปิด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย --- 

 
 
 
 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ..... 
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นางนวลอนงค์  ถวาย   สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ทุกท่าน ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  
ณ บัดนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นางนวลอนงค์  ถวาย 1.1  แจ้งยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  22  กันยายน  2559   
ประธานสภาฯ อบต.   ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  22  กันยายน  2559  มีดังนี ้

- เงินสะสม   จ านวน  8,813,017.88  บาท 
   - เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   7,508,592.42  บาท 
     
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี   
นางนวลอนงค์  ถวาย  2559 (วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2559)  
ประธานสภาฯ อบต.   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ได้มีการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เมื่อวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2559  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ ได้ท ารายงานการประชุมสภาแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน    
ทราบแล้ว  นั้น 

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ .ศ .๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ .2554) ข้อ 33 วรรคสอง    

กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ท่านใด     
จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็น
ผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   

นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ อบต. หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ขอเชิญ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 
 
 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ..... 



- ๔ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ อบต.  ดิฉันขออาศัยอ านาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาหรือไม่  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2559 เมื่อวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2559  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   9  เสียง  
ไม่รับรอง    จ านวน   -   เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน   1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
นางนวลอนงค์  ถวาย   - ไม่มี - 

   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางนวลอนงค์  ถวาย   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต.  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นางนวลอนงค์  ถวาย 5.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าในแผน 
ประธานสภาฯ อบต.  พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

ตามที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 
2 เครื่อง งบประมาณ 32 ,000.- บาท  ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ     
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่  15 สิงหาคม 2559       
เพ่ือน าไปใช้ในระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1  นั้น 

เนื่องจากคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทางสภาฯ อนุมัติ ซึ่งมีขนาด  
ท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)  สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการส่งน้ าได้ ฝ่ายบริหารจึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของมอเตอร์ไฟฟ้าในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
จากเดิม  คุณลักษณะ สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอย
โข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) สูบน้ าได้      
ไม่น้อยกว่าปริมาณที่ก าหนด ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ       
45 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 
พร้อมที่จะใช้งานได้ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

/เดือนมีนาคม 2558 ..... 
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เดือนมีนาคม 2558 จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 32,000.- บาท
เปลี่ยนแปลงเป็น  คุณลักษณะ สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) สูบน้ า
ได้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่ก าหนด ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 
30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 
พร้อมที่จะใช้งานได้ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
เดือนมีนาคม 2558  จ านวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 22,000.- บาท 
 จากรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด
มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่

ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หรือไม ่  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดซื้อ

มอเตอร์ไฟฟ้าในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  
  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 

(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
นางนวลอนงค์  ถวาย 5.2 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง  
ประธานสภาฯ อบต. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 886,000.- บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 

2561) 
 เนื่องจากเกิดน้ าไหลหลากกัดเซาะถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1 ท าให้

ราษฎรที่ใช้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงมีความประสงค์ขอความ
เห็นชอบเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่  1 
งบประมาณ 886,000.- บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีคุณลักษณะตามร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 5      
ข้อที่ 1 ค่ะ  ซึ่งร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
ทางสภาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบ     
ได้ค่ะ 
 
 

/ส าหรับการเพิ่มเติมโครงการ ….. 
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ส าหรับการเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง     
หมู่ที่  1 งบประมาณ 886,000.- บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –     
พ.ศ.2561)  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบให้เพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง    

หมู่ที่  1 งบประมาณ 886,000.- บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –     
พ.ศ.2561) หรือไม ่  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 886,000.- บาท ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561)  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย 5.3 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ  
ประธานสภาฯ อบต. 207,600.- บาท  ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ประชาชนในหมู่ที่ 1 , 4 ต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ จ านวน 5 ราย ได้ยื่นค าร้องต่อ อบต.เพ่ิมพูนทรัพย์ ว่าเกิดน้ าป่า
ไหลหลาก และได้กัดเซาะริมตลิ่งบริเวณส่วนโค้งของคลองเทอะจนพังทลาย ท าให้
น้ าป่าเปลี่ยนทิศทาง ไหลถลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในหมู่ที่  4 และหมู่ที่ 1 
จนท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายเป็นอย่างมาก  

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงมีความประสงค์ขอความ
เห็นชอบเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ 207,600.- 
บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าป่า  
ไหลหลาก ที่เปลี่ยนทิศทางไหลถลักเข้าท่วมบ้านเรือนจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ
ราษฎรเสียหาย โดยมีคุณลักษณะตามร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –    
พ.ศ.2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 5 ข้อที่ 2 ค่ะ 

ส าหรับการเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ     
207,600.- บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561)  ไม่ทราบว่า
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่

ที่ประชุม    ไม่มี 
 
 
 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ….. 
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นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบให้เพ่ิมเติมโครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ 

207,600.- บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) หรือไม ่  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมโครงการขุดลอกคลองเทอะ 

หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ 207,600.- บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 
พ.ศ.2561)  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ดิฉันขอพักการประชุม 5 นาที  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ลงนามในประกาศ   
ประธานสภาฯ อบต. ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลง 

(ฉบับที่ 2) และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) ค่ะ 

   ------ พัก 5 นาที ------ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญฝ่ายบริหารกล่าวประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –  
ประธานสภาฯ อบต. 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) และประกาศใช้แผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เรื่อง ประกาศใช้แผน 
นายก อบต.เพิ่มพูนทรัพย ์ พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลง (ฉบับ    

ที่ 2)   
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ข้อ 22 (3) วรรคท้าย ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป 

บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2559  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 

/เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง ….. 
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เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2559 
 นายสุนทร  สุขเจริญ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เรื่อง ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 
4 ข้อ 22 (3) วรรคท้าย ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)      
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยวิสามัญ สมัย     
ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 
2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2559 
 นายสุนทร  สุขเจริญ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

นางนวลอนงค์  ถวาย 5.4 ขออนุมัติจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าตามรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา  
ประธานสภาฯ อบต. สามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 
2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2) การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 22 ,000.- 
บาท  ไปแล้วข้างต้นนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะจัดซื้อ
มอเตอร์ไฟฟ้า ตามประกาศดังกล่าว 

/ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ….. 
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     ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่     
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าตามรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 2) หรือไม ่  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าตาม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย 5.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ อบต. สมทบโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 

886,000.- บาท 
ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 

2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง     
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 886,000.- บาท  ไปแล้วข้างต้นนั้น 

จากโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริเวณดังกล่าวแล้ว พบว่า น้ าได้     
กัดเซาะริมตลิ่งซึ่งเป็นที่ดินและสวนเงาะของราษฎร รวมถึงถนนน้ าล้นพังเสียหาย
โดยสิ้นเชิง ประชาชนไม่สามารถสัญจรไป – มาได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รีบด าเนินการอย่างเร่งด่วน ด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายและ    
จ่ายขาดเงินสะสมสมทบ เพ่ือจัดท าโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและ     
ริมตลิ่ง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 886,000.- บาท  

ซึ่งก่อนการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ ได้มีการตรวจสอบประมาณการรายรับ ณ วันที่ 22 กันยายน 
2559 แล้ ว องค์การบริหารส่ วนต าบลเพ่ิ ม พูนทรัพย์  มี รายรับทั้ งสิ้ น 
17,772,345.17 บาท ยังไม่เกินประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2559 
ที่ได้ประมาณการไว้ จ านวน 18,000,000.- บาท  ท าให้ไม่สามารถจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติมได้ และได้มีการส่งเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการ
ตรวจสอบยอดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมแล้ว โดย ณ วันที่ 22 

/กันยายน 2559 ….. 



- ๑๐ - 
 

 

กันยายน 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีเงินสะสม จ านวน 
8,813,017.88 บาท และมีเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,508,592.42 
บาท  ซึ่งมีเพียงพอต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  จึงขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (คลองฮ่ัวค่ายลูกเสือบ่อน้ าร้อน) 
จ านวนเงิน 68,100.- บาท และจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
จ านวนเงิน 675,796.- บาท  รวมจ านวนเงิน 743,896.- บาท  

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง           
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1  

แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยังไม่
เพียงพอต่อการจัดท าโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1     
จึงขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมสมทบเพ่ิมอีก จ านวนเงิน   142,104.- บาท       
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  886,000.- บาท 

ซึ่งรายละเอียดและแบบแปลนของโครงการ ทางสภาฯ ได้แจกให้กับ
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้ค่ะ 

     ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่     
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติตอ่ที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ    

จ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 886,000.- บาท หรือไม ่  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายที่   
เหลือจ่ายจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. (คลองฮ่ัวค่ายลูกเสือบ่อน้ าร้อน) จ านวนเงิน 68,100.- บาท และ
จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          
งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวนเงิน 675,796.- 
บาท  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง           
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1  และ
จ่ายขาดเงินสะสมสมทบเพ่ิมอีก จ านวนเงิน  142,104.- บาท  รวมทั้งสิ้น 

/งบประมาณ 886,000.- บาท ..... 
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งบประมาณ 886,000.- บาท  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  
  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 

(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
นางนวลอนงค์  ถวาย 5.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4  
ประธานสภาฯ อบต. งบประมาณ 207,600.- บาท 

ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 
2561) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) โครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ 
207,600.- บาท  ไปแล้วข้างต้นนั้น 

จากโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริเวณดังกล่าวแล้ว พบว่า ประชาชน
ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากน้ าป่าไหลหลาก ที่เปลี่ยนทิศทาง    
ไหลถลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน
เกิดความเสียหายจริง และมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ 207,600.- บาท 

ซึ่งรายละเอียดและแบบแปลนของโครงการ ทางสภาฯ ได้แจกให้กับท่าน
สมาชิกสภาทุกท่าน ไปแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้ค่ะ 

     ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่     
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคลองเทอะ          

หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ 207,600.- บาท หรอืไม ่  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ 207,600.- บาท  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  
  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 

(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
 
 
 
 
 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ….. 
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นางนวลอนงค์  ถวาย 5.7 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการ 
ประธานสภาฯ อบต. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 886,000.- 

บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  หมวด 5 การกันเงิน       
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะขอ
อนุมัติกันเงินโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
886,000.- บาท 

     ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่     
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2559 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
886,000.- บาท หรือไม ่  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ าล้นและริมตลิ่ง     
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 886,000.- บาท  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย 5.8 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการ 
ประธานสภาฯ อบต. ขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4  งบประมาณ 207,600.- บาท 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะขออนุมัติ
กันเงินโครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4  งบประมาณ 207,600.- บาท  
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบกับประชาชน 

     ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่     
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2559 โครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ที่ 1 , 4 งบประมาณ 207,600.- บาท หรือไม ่
/สมาชิกสภาฯ ท่านใด .....   



- ๑๓ - 
 

 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ  2559 โครงการขุดลอกคลองเทอะ หมู่ ที่  1 , 4  
งบประมาณ 207,600.- บาท  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย 5.9 ขอความเห็นชอบรับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 1 ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ จาก 
ประธานสภาฯ อบต. ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 10 

ด้วยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 กรมทรัพยากรน้ า ได้ส่งมอบ
ทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนทรัพย์สิน     
ที่เป็นระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่มีการช ารุดเสียหาย หรือยังคงสามารถใช้การได้
เป็นปกติ จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

1. ระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดกลาง บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล 
หมู่ที่ 5  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534  โดยกรมอนามัย 

2. ระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดกลาง บ้านเหมืองทวด หมู่ที่ 1  
สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2534  โดยกรมอนามัย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553  หมวด 2 การจัดหา ข้อ 9  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ    
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  มีความประสงค์       
จะรับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 1 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จากส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 10 เพ่ือมาดูแลบริหารจัดการระบบประปาเอง 

     ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่     
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบให้รับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 1 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จาก

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10  หรือไม ่  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้รับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 1 

ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 
 

/มติทีป่ระชมุ ….. 



- ๑๔ - 
 

 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย 5.10 ขอความเห็นชอบรับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 5 ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ จาก 
ประธานสภาฯ อบต. ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 10 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะรับถ่าย
โอนระบบประปา หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 
เพ่ือมาดูแลบริหารจัดการระบบประปาเอง 

     ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่
นางจุฑามาศ  แก้วพวง   เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันอยากทราบว่า เมื่อองค์การบริหารส่วน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้รับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

จากส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 10 มาแล้วนั้น หากระบบประปา หมู่ที่ 5 
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เกิดความช ารุดเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลใช่หรือไม่คะ 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอเชิญฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต.  
นายสุนทร  สุขเจริญ   กระผมขอให้ นายสัมพันธ์  มากขนอน  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.เพิ่มพูนทรัพย ์ ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ครับ 
นายสัมพันธ์  มากขนอน   เรียนท่านประธานสภาฯ ทางฝ่ายบริหารขอชี้แจงให้ท่านจุฑามาศ  
รองนายก อบต.เพ่ิมพูนทรัพย์ แก้วพวง และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทราบว่า เหตุผลที่ทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ รับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ จากส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 10 นั้น ก็เพราะว่า ที่ผ่านมาเมื่อระบบ
ประปา หมู่ที่  1 และหมู่ที่  5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เกิดความช ารุดเสียหาย       
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ไม่สามารถเข้าไปดูแลซ่อมแซม      
ได้อย่างเต็มที่ เพราะระบบประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
ยังคงอยู่ในความดูแลของส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 10 อยู่ 

   ดังนั้น ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ รับถ่ายโอนระบบ
ประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จากส านักงานทรัพยากรน้ า 
ภาค 10 มาแล้ว เมื่อเกิดความช ารุดเสียหาย ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ ก็จะสามารถรีบเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมได้อย่างเร่งด่วนครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ อบต. 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 

/นางนวลอนงค ์ ถวาย ….. 



- ๑๕ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีก ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบให้รับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จาก

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10  หรือไม ่  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้รับถ่ายโอนระบบประปา หมู่ที่ 5 

ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  

ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  
  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 

(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 
นางนวลอนงค์  ถวาย 5.11 ขอความเห็นชอบการบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ  
ประธานสภาฯ อบต. ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบล
เพิ่มพูนทรัพย์  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตามที่ทางสภาฯ ได้แจกร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ทราบแล้ว  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะฯ ดังกล่าว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  อ าเภอ
บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่     
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบให้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ 

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ องค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หรือไม ่  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน
จัดท าบริการสาธารณะ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อ
น้ าพุร้อนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขอให้ยก
มือขึ้นค่ะ 

 
/มติทีป่ระชมุ ….. 



- ๑๖ - 
 

 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

  งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
นางนวลอนงค ์ ถวาย 6.1 ขออนมุัตกินัเงนิงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ 2559  
ประธานสภาฯ อบต. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. คลองฮั่วค่ายลูกเสือบอน้ าร้อน  งบประมาณ  

715,000.- บาท    
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. คลองฮ่ัวค่ายลูกเสือบ่อน้ าร้อน งบประมาณ 715,000.- บาท เนื่องจาก     
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2559 

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่     
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2559 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. คลองฮ่ัวค่ายลูกเสือบ่อน้ าร้อน  
งบประมาณ 715,000.- บาท หรือไม ่

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. คลองฮ่ัวค่ายลูกเสือ
บ่อน้ าร้อน  งบประมาณ 715,000.- บาท  ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ   จ านวน     9  เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ   จ านวน     -   เสียง  

 งดออกเสียง   จ านวน     1  คน 
(ผู้งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ นางนวลอนงค์  ถวาย) 

นางนวลอนงค์  ถวาย   ส าหรับเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติความเห็น 
ประธานสภาฯ อบต. ชอบจากที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด     

จะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่  
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข้อ 6๕  ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 

ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปราย
กันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิด
อภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ 72 

/เมื่อที่ประชุม ….. 



- ๑๗ - 
 

 

  เมื่อที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  ดิฉันขอปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 
ขอบคุณค่ะ 

 
เลิกประชมุเวลา  ๑4.45 น. 
 
 

      ลงชื่อ      กวินนา  พัฒน์มาก     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางกวินนา  พัฒน์มาก) 

      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

พ.จ.ต............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (วารินทร์  รักสวัสดิ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 
 

ลงชื่อ       ปรีชา  มณีวรรณ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายปรีชา  มณีวรรณ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 4 
 
 

ลงชื่อ       จุฑามาศ  แก้วพวง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางจุฑามาศ  แก้วพวง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 
 
 

ลงชื่อ  วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 6 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ฉบับนี้   ในครั้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยวิสามัญ            
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2559  วันที่  31  ตุลาคม  2559  เวลา  10.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ลงชื่อ      นวลอนงค์  ถวาย       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นางนวลอนงค์  ถวาย) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 


